



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỆN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI..ORG

Số 325

ngày 23 tháng 9 năm 2001

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Qui Hội

*Qui hội tình người tâm tự đạt
Cần khôn qui một tự phân bàn
Hành thông tự thức gieo duyên tốt
Quá khứ lỗi lầm tự giác an*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 22/07/01 đến 28/07/01

Copyright 2001 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến những gì cho nơnon loại?
- 2) Làm người đạt đến tột độ cùng của sự sống thì phải làm sao?
- 3) Sự dâng hiến của người đời không được chấp nhận thì phải làm sao?
- 4) Trí tâm không ổn định thì phải làm sao?
- 5) Tình thương và đạo đức do đâu hình thành?
- 6) Nơnon loại có trí tuệ không biết xử dụng thì sẽ bị rắc rối tại sao?
- 7) Mất quân bình có hại cho tâm thân hay không?

<p>1) Atlantic city, 22-07-2001 9 : 35 AM <i>Hỏi : Người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến những gì cho nơnon loại?</i></p> <p>Đáp : Thừa người thành tâm tu luyện sẽ cống hiến những gì cần thiết và hữu ích cho nơnon loại và khuyến tu</p> <p>Kệ : <i>Giải giới phân minh rõ tiến trình Hành trình đen bạc khổ càng minh Chơn tâm thức giác người trong động Tự hiểu chính mình tự giải mình</i></p>	<p>2) Atlantic city, 23-07-2001 6 : 30 AM <i>Hỏi : Làm người đạt đến tột độ cùng của sự sống thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa làm người tự đạt đến sự tột độ cùng của sự sống thì phải hướng tâm về vô cùng của Trời đất mà tiến</p> <p>Kệ : <i>Qui nguyên tiến tới vô cùng tiến Thức giác bình tâm tự giải phiền Qui hội chơn hồn mà tiến hóa Thành tâm tu luyện đạt phân huyền</i></p>
<p>3) Atlantic city, 24-07-2001 3 : 50 AM <i>Hỏi : Sự dâng hiến của người đời không được chấp nhận thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa sự dâng hiến của người đời không được chấp nhận thì phải kiên nhẫn và thanh tịnh mà chờ đợi</p> <p>Kệ : <i>Kiên nhẫn thực thi tự giải phiền Lòng tham chuyển động sống không yên Thượng giới bất minh càng khó chiếu Tình thương đạo đức giải tâm phiền</i></p>	<p>4) Atlantic city, 25-07-2001 1 : 08 AM <i>Hỏi : Trí tâm không ổn định thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa trí tâm không ổn định thì phải từ tâm niệm Phật thì mới giải quyết được nội tâm ổn định</p> <p>Kệ : <i>Thực giải giới tự thức nội tâm Qui nguyên giếng mối tự phân tâm Khai thông trí tuệ trong hành tiến Giải giới phân minh chẳng hiểu lầm</i></p>
<p>5) Atlantic city, 26-07-2001 6 : 20 AM <i>Hỏi : Tình thương và đạo đức do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp : Thừa tình thương và đạo đức do sự chơn chánh hình thành</p> <p>Kệ : <i>Qui nguyên thanh tịnh tự hình thành Sáng suốt thông minh trợ tiến hành Minh đạo mình đời không dấy động Bình tâm thanh tịnh tự thông hành</i></p>	<p>6) Atlantic city, 27-07-2001 6 : 15 AM <i>Hỏi : Nơnon loại có trí tuệ không biết xử dụng thì sẽ bị rắc rối tại sao?</i></p> <p>Đáp : Thừa nơnon loại có trí tuệ không biết xử dụng tại vì thiếu đức tin tu học</p> <p>Kệ : <i>Thực hành khối óc thiếu niềm tin Xây dựng không thông khó giúp mình Cần thiết không làm quay tự hại Thông minh vắng mất tự quên mình</i></p>
<p>1) Montréal, 28-07-2001 1 : 35 AM <i>Hỏi : Mất quân bình có hại cho tâm thân hay không?</i></p> <p>Đáp : Thừa mất quân bình rất có hại cho tâm thân, lập trường không được vững vàng</p> <p>Kệ : <i>Tâm thân bất ổn khó hành tiến Cảm thức không vui lại tạo phiền Khó khổ chính mình không ổn định Ăn năn hành triển trí tâm yên</i></p>	

THƯ TỪ LAI VẮNG

Ngày 2/9/2000

Reverend Ông Tám mến quý,

Sáng ngày 30/8/2000 đúng hai tuần lễ sau ngày gia đình tôi tổ chức sinh nhật thứ 80 của bà N; đồng thời hân hoan kỷ niệm 43 năm, bà lãnh nhận bích tích rửa tội, hội nhập vào Cộng Đồng Công Giáo – tôi nhận cú điện thoại mời tôi đến nhận quà từ Canada gửi về. Lại một tin vui đối với người khốn khổ Chúng tôi liền nghĩ : “chắc là quà Ông Tám tặng”. Trong buổi chiều tôi đến chỗ chỉ định để nhận 300 \$ quà của Ông tám, đúng như tiên đoán. Muôn vàn cảm ơn tấm lòng vàng Ông Tám.

Gia đình tôi hoan hỷ cảm tạ Thiên Chúa về mọi hồng ân Ngài đã ban phát, che chở, dìu dắt, gìn giữ gia đình, hồn xác, trong dĩ vãng nhất là trong thời gian bị thử thách đau thương giầy vò!

Trong dịp này, chúng tôi cũng bày tỏ lòng tri ân của gia đình đối với quý Vị Ân Nhân xa gần, mà Ông Tám là Vị Ân Nhân đệ nhất của chúng tôi, đã và đang thương tình giúp đỡ ủi an trong cơn thử thách đau thương giầy vò. Ân tình nghĩa nặng đó , làm sao chúng tôi quên được.

Cầu chúc reverend Ông Tám vạn an, sức khỏe dồi dào, thành công mỹ mãn trong Sứ Mệnh cao quý và nặng nề Thượng Đế giao phó “ vun trồng, xây dựng, nâng đỡ, dìu dắt” Tâm Linh và Tinh thần, các bạn đạo bốn phương, trên con đường đạo lý, hướng về cùng đích : tình thương – an bình – hạnh phúc vĩnh cửu.

Sau cùng, chỉ biết thưa với Ông Tám : Với trọn tấm lòng chân thành biết và ghi ơn ! Toàn gia đình đồng thanh cảm tạ.

Gia trưởng,

NN

AC ngày 5 tháng 10 năm 2000

Anh N

Tôi vui nhận được thư anh đề ngày 2 tháng 9 năm 2000 được biết bà N đã làm lễ đại thọ năm 80 tuổi và anh đã nhận quà 300 \$ mà tôi đã gửi, trực nhớ lại vào tháng 11 tới đây tôi sẽ làm lễ đại thọ 77 tuổi tại Philadelphia. Tất cả bạn đạo sẽ qui tụ về đó và có chương trình thiễn ca đặc sắc do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sắp xếp. Mọi người sẽ chung vui và hãnh diện đón nhận sự đóng góp cho nền văn hóa VN được hợp thời.

Kính chúc anh và gia đình vui khỏe.

Quý thương

Vĩ Kiên

Lương Sĩ Hằng

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin B/Đ hướng tâm cầu nguyện cho Bà Nguyễn thị Tu là thân mẫu của B/Đ Phan văn Cam đã thất lạc tại VN ngày 19/9/01 , hưởng thọ 85 tuổi

Thành thật. cảm ơn các B/Đ.

Hội AHVV Tây Úc .

THIÊN CA DŨNG HÀNH

Có nên tổ chức Thiên Ca Vô Vi 2001: Dũng Hành tại Orlando không?

Biến cố lịch sử của 2 ngôi nhà chọc trời tại New York và Ngủ Giác Đài tại thủ đô Washington DC, đã gây chấn động cho toàn thế giới loài người. Không ai không tiếc thương cho những người nằm xuống. Sáng sớm mới vừa giả từ thân nhân, trò chuyện với bạn bè, rồi, chỉ một tiếng nổ, bao nhiêu kiến trúc kiên cố của nền văn minh khoa học hiện đại, bao xác thân được kết tụ do tinh cha huyết mẹ đã lớn lên thành người, chỉ một sát na đã trở thành hư vô, trở thành cát bụi. Những gì của cát bụi phải trở về với cát bụi. Tranh dành làm chi, chém giết làm chi, tất cả đều vô thường. Hơn 5000 linh hồn này đã đi về đâu, hay còn đang vất vưởng níu tiếc cuộc sống trần thế mà họ phải tức tưởi xa lìa? Phải chi những người này lúc còn sống ý thức được thân ta là hạt bụi, tu tâm luyện tánh, chuẩn bị cho họ một hướng đi thì sẽ không bị ngã ngàng lạc lối khi phải đột nhiên xa lìa xác thân.

Thấy trước điều này nên Đức Thầy đã và đang cho chúng ta tổ chức mỗi năm một Thiên Ca để người trần gian duyên may ngộ pháp, tìm được hướng đi cho phần hồn, chuẩn bị một điểm tới sau khi xa lìa thân xác giả tạm. Nhưng tổ chức Thiên Ca trong lúc nền kinh tế của Hoa Kỳ bị khủng hoảng, người thì mất việc làm, kẻ mất thân nhân có hợp thời không, có phí tiền, phí sức không?

Thưa, rất hợp thời điểm nếu không muốn nói đã quá trễ. Những người tu thiền Vô Vi chúng ta phải nỗ lực tiếp tay với Đức Thầy quảng bá pháp tu được rộng lớn dưới mọi hình thức, bằng mọi phương tiện, cho người người có pháp tu để biết tu tâm sửa tánh, tìm được an lạc nội thức, chuẩn bị cho phần hồn thoát mái, an nhiên trước giờ phút ra đi. Tiền bạc, của cải, thân xác chúng ta không phải là những vật trường cửu. Những người nằm xuống, họ đã mang theo được những gì? Chẳng có gì để được mang theo. Ngay chính thân xác họ hằng ngày thơm tho, trân quý biết ngần nào nhưng sau biến cố bây giờ chỉ một đồng thịt vụn, bấy nhày. Hành trang của họ chỉ là phần hồn bơ vơ lạc lối. Giả như Thượng Đế cho họ sống lại với nguyên thể hình hài chắc bao nhiêu gia tài, của cải họ đã tằn tiện, dành dụm hay mách mung để có được, họ sẽ không ngần ngại đổi tất cả để lấy lại cuộc sống phù du này. Nhưng than ôi, đã quá trễ rồi. Chúng ta may mắn hơn những người bất hạnh này. Chúng ta may mắn không bị cuốn lôi vào nghiệp lực, cuốn trôi vào quốc nạn của Hoa Kỳ. Những người tu thiền như chúng ta bất hạnh nếu gặp chướng chấn sẽ không đến nỗi nghiệt ngã. Nhiều người trong chúng ta đã phải gặp những cơn nhồi quả đảo điên, nhưng Thượng Đế cũng dành cho chúng ta ít nhiều ân phúc, cho chúng ta vượt qua những cơn khổ nạn để tiếp tục học đạo, lo cho phần hồn ở kiếp sau.

Xin mọi người hãy đốt cho mình một ngọn đèn, cho người nằm xuống một ngọn đèn soi sáng nẻo đi trong cõi u minh. Xin mọi người hãy nguyện cầu cho mình, nguyện cầu cho người được về cõi thanh tịnh đời đời, ung dung học đạo thoát kiếp trầm luân.

Nhân dịp Thiên Ca, xin mọi người hãy tích cực tham dự buổi nhạc thiền thật đông đảo và mời thêm những người bạn để chúng ta có dịp giới thiệu cho người am hiểu pháp thiền Vô Vi của chúng ta, mời họ tham gia học thiền để cứu mình và cứu người. Mong thay! Mong thay!

Thiên Ca DŨNG HÀNH 2001



Với sự đóng góp của các nghệ sĩ nổi tiếng tại hải ngoại như:

Ái Vân, Thanh Tuyền, Bùi Thiện, Sơn Ca, Anh Dũng, Chí Tâm, Công Thành, Thanh Lan, Mai Lệ Huyền, Đức Thành, Nguyệt Lan & bé Thành Nam, La Sương Sương, Thanh Huyền, Linh Tuấn, Tuấn Hùng, Lâm Minh.

Và sự cộng tác đặc biệt của nhạc sĩ Hoàng Thi Thi, các vũ sư Lưu Bình, Sean Kim, Trịnh Quang Khánh, đoàn ca vũ nhạc dân tộc Hồng Lạc, Ngân Tuyền & Khánh Tuyền, và đoàn vũ hợp thời trang The United Dance.

Khai Mạc 7 giờ tối, ngày 3 tháng 11 năm 2001

Tại Hí Viện HARD ROCK LIVE, ORLANDO

6050 Universal Blvd, Orlando, FLA 32819

Tel: 407-351-7625

(trong khu Universal Citiwalk, cạnh to Universal Studios & Islands of Adventure Theme Park. Bãi đậu xe miễn phí after 6PM).

Thiên Ca DỮNG HÀNH 2001 xin kính mời,